



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖, ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงานตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘) ดังนี้

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน		รวมคะแนน (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ
		ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)		
๑	น.ส.ปทุมมาศ กมลเวช นักบริหารงานทั่วไป ๘ อบจ.นครปฐม	๙๐	๘๓.๕๐	๑๗๓.๕๐	๘๖.๗๐
๒	นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ๘ อบจ.นครปฐม	๘๓	๘๒.๐๐	๑๖๕.๐๐	๘๒.๕๐
	นางกาญจนา พัยคมพงษ์ นักบริหารงานนโยบาย และแผน ๘ อบจ.นครนายก	๗๙	๘๐.๕๐	๑๕๙.๕๐	๗๙.๗๐

/อนึ่ง...

อนึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกไว้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม (ก.จ.จ. นครปฐม) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม